

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN PHER



Ngày 21/7/2023, Toạ đàm mùa hè 2023 của Mạng lưới học thuật Việt Nam - Quốc tế (VIANS) đã được tổ chức tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN là đơn vị nòng cốt trong VIANS giáo dục được ĐHQGHN giao nhiệm vụ tổ chức Toạ đàm.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng là ba Đại học của Việt Nam tham gia Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (Partnership for higher education reform - PHER) do Đại học Indiana, Mỹ thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đây là

sáng kiến kéo dài 5 năm từ 2022 đến 2026 nhằm nâng cao năng lực để 3 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Việt Nam phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Toạ đàm, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động thuộc dự án hợp tác giáo dục đại học do USAID tài trợ. Hiệu trưởng tin tưởng Toạ đàm sẽ khai

thác được những mặt tích cực nhất của công nghệ giáo dục trong đó con người đóng vai trò chủ động khi tiếp cận công nghệ. Hiệu trưởng cũng kỳ vọng, trong tương lai những hội thảo, toạ đàm, seminar về đổi mới giáo dục sẽ được tiếp tục mở rộng với các vấn đề chuyên sâu về khoa học giáo dục.

Đại diện dự án PHER, Phó Giám đốc dự án TS. Nguyễn Mai Phương cho biết, trong khuôn khổ của dự án PHER mà USAID tài trợ, có 7 VIANS thuộc các lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, nhân học, kinh tế, y tế, chính sách, vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội (trong đó có vai trò của Trường ĐH Giáo dục)

cùng với Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã trở thành những đơn vị chủ chốt giữ vai trò quan trọng trong sự thành công của VIANS giáo dục.

Bế mạc Hội thảo, thay mặt Trường Đại học Giáo dục Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Thái Hưng trân trọng cảm ơn các học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng đã đồng hành cùng Trường Đại học Giáo dục đã tham dự với tinh thần cởi mở, kết nối và hỗ trợ; Cảm ơn tổ chức USAID trong đó có dự án PHER đã tài trợ cho Toạ đàm mùa hè 2023 của Mạng lưới học thuật Việt Nam - Quốc tế (VIANS) do Trường Đại học Giáo dục tổ chức. Xem thêm